

สรุปสาระสำคัญการประชุม สด.

ครั้งที่ 6/2550

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม 5501 สด.

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม โดยมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหารและท้องถิ่นจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550	- ขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันดำเนินการ โครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมตลอดทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วย ซึ่งในอนาคตจะได้พิจารณานำมาดำเนินการต่อในวาระสำคัญ ๆ ต่อไป สำหรับโครงการบ้านท้องถิ่นไทยฝากให้ท้องถิ่นจังหวัดดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดในเรื่องของการรักษาความสะอาด เรียบร้อย ความประพฤติของผู้ที่ได้รับบ้านท้องถิ่นไทยตลอดจน การวางมาตรการป้องกันการแข่ง/ขายต่อบ้านท้องถิ่นไทย
2. การตอบข้อหารือ	- กำหนดเป็นนโยบายว่า ไม่มีการตอบเป็นหนังสือประทับตรา จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยผู้บริหารระดับรอง อสท. ขึ้นไป
3. ร่างระเบียบ มท. ว่าด้วย กกก. ชุมชน ของ อปท. พ.ศ....	- การพิจารณาร่างระเบียบ มท. ว่าด้วย กกก. ชุมชน ของ อปท. พ.ศ.... ที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการกำหนดคำนิยามของคำว่า “ชุมชน” ซึ่งเห็นว่า จะก่อให้เกิดปัญหาทำให้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นเป็นจำนวนมากเกินความจำเป็น อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมืองท้องถิ่น โดยมีข้อสังเกตดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดนิยามของชุมชนต้องมีความชัดเจน เช่น ควรมีการกำหนดจำนวนครัวเรือนและประชากรหรือพิจารณาตามขนาดพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น 2. การวางระบบการตรวจสอบที่รัดกุม อาทิ การจัดตั้งชุมชนเป็นอำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหาร และให้สภามีหน้าที่ตรวจสอบ รับรอง เป็นต้น 3. การกำหนดอัตราค่าตอบแทนไม่เกิน 500 บาท เป็นอัตราที่สูงเกินไปให้นำปัจจัยในเรื่องศักยภาพทางการคลังของ อปท. มาพิจารณาประกอบด้วย <p>- มติที่ประชุมให้ ผชช.(เขตฯ) และ ผอ. สน. พร. รับข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้น ไปพิจารณาปรับแก้ร่างระเบียบฯ ให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป</p>

<p>4. การจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการ สด. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สด. (กจ.) ได้จัดทำประกันชีวิตให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยได้รับการบริจาคจากเพื่อนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา - ฝากให้ข้าราชการ สด. ร่วมแสดงน้ำใจกับเพื่อนข้าราชการสด. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายนแดนภาคใต้ โดยอาจจัดทำในรูปของการออมเงินวันละ 1 บาท ใ้ “กระบอกน้ำใจ” เมื่อครบ 2-3 เดือน ก็จัดส่งมาที่ส่วนกลาง เพื่อจะได้ ดำเนินการต่อไป - การกำหนดให้มีการจัดแข่งกีฬาระหว่างข้าราชการ สด. ที่ปฏิบัติงานใน 6 จังหวัดชายนแดนภาคใต้ใน วันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 50 ณ จ.สงขลา รายละเอียดการ ดำเนินการและการขอรับการสนับสนุน ให้ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประสาน ผอ. สพบ. และ ล.สด. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
<p>5. จสท.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการปรับระบบการบริหารงานของสำนักงาน จสท. และการดำเนินงาน ของสถานธนาอนุบาลไปมากแล้วเพื่อให้บริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ฝากให้ท้องถิ่นจังหวัดดูแลงานสถานธนาอนุบาลในเขตพื้นที่ของตนเองด้วย และโดยเฉพาะในช่วง เม.ย.(ปิดเทอม) ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้เงินทุน หมุนเวียนสูง ได้พิจารณาดำเนินการ จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซึ่งอยู่ใน ระหว่างการประสานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กู้ในกรณีดังกล่าวแล้ว
<p>6. กีฬานักเรียน อปท.ครั้งที่ 28</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นครั้งแรกที่รวม อปท. ทุกรูปแบบเข้าด้วยกันทั้ง อบจ., เทศบาล, อบต. และ กทม. จะจัดในระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค.51 ณ จ.ระยอง โดยจะมีนักกีฬาเข้าร่วม ประมาณ 10,000 คน - กำหนดเป็นนโยบาย เน้นกีฬาสร้างคน มากกว่าผลแพ้ชนะและคำนึงถึงความ ประหยัด โดยเฉพาะในเรื่องของพิธีเปิด-ปิด ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น อาจารย์ นักเรียน ของท้องถิ่น
<p>7. การจัดการศึกษาท้องถิ่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในปี 51 การจัดการศึกษาท้องถิ่นจะเน้นในเรื่องลูกเสือ ยุวกาชาด เพิ่มมากขึ้น

สรุปสาระสำคัญการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สด.กับท้องถิ่นจังหวัด

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 5501 สด.

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>1. การจัดหาพี่เลี้ยงดูแล ท้องถิ่น จังหวัด/ท้องถิ่นอำเภอ</p>	<p>- โดยมีแนวคิดที่จะให้ ผอ. สน./กอง รับผิดชอบดูแลท้องถิ่นจังหวัด/ท้องถิ่น อำเภอ ในเรื่องต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอันจะนำไป ปริมาณข้อหารือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ่าน Web site ลดลง</p> <p>- ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยสรุปฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จะเป็นการซ้ำซ้อนกับการทำหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมซึ่งทำหน้าที่อยู่แล้ว 2. ควรที่จะพัฒนาระบบ call center ของกรมให้มีประสิทธิภาพ <p>- จะได้มีการหารือในระดับผู้บริหาร เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวต่อไป</p>
<p>2. การติดตามผลการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน อปท.</p>	<p>- นโยบาย มท.ขอให้เร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียนซึ่งในปัจจุบันมีเรื่องค้างอยู่ถึง 3,011 เรื่อง อยู่ที่ส่วนกลาง 521 เรื่อง ที่เหลืออยู่ที่จังหวัด โดย สด. ขอความร่วมมือ ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นให้ได้อย่างน้อย 5 เรื่องต่อเดือน</p> <p>- สดจ.ขอให้พิจารณาแยกประเภทของเรื่อง เช่น เดิมจาก ปค., สด. และเรื่องที่ขึ้นสู่ศาล</p> <p>- โดย สดจ. 1) ประสบปัญหาในเรื่องเดิมที่รับมาจาก ปค. คือ การหาเอกสาร ไม่เจอ ซึ่งในเรื่องนี้ สน. กร.ได้แจ้งให้ สดจ.ประสานงานมาเพื่อสำเนาเรื่องไปจาก สน.กร. และ 2) เรื่องที่ขึ้นสู่ศาลเห็นว่าควรหยุดเรื่องไว้ก่อน</p>
<p>3. การหารือปัญหาข้อกฎหมาย</p>	<p>- ขอให้ สดจ.จัดทำให้มีข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนและมีความเห็นของ จว. ด้วย กรณี อปท.มีหนังสือหารือตรงถึง สด. จะส่งให้ จว. พิจารณาตามกระบวนการทุกกรณี</p> <p>- สดจ. มีความเห็นว่าบางเรื่องการตอบข้อหารือของกรมยังตอบไม่ชัดเจน เช่น ตอบว่า"ให้ใช้ดุลยพินิจว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือไม่หากอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้" เป็นต้น ซึ่งเห็นว่ากรมควรจะ ตอบให้ชัดเจนด้วยในเรื่องนี้ ซึ่งกรมจะรับไปพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป</p>
<p>4. การชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการสอบสวนและ ขอวินิจฉัยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง</p>	<p>- ขอให้ สดจ.ดำเนินการตามแนวทางซึ่ง สด. ได้เคยมีหนังสือชักซ้อมแนวทาง ปฏิบัติไปแล้วโดยให้คำนึงถึงความร้ายแรงของการกระทำผิดซึ่งหากไม่มากก็ ขอให้ใช้มาตรการลงโทษสถานเบา เช่น การตักเตือน ทักท้วงบน ฯลฯ</p> <p>- สดจ. ขอให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบ มท. ว่าด้วยการสอบสวนคณะเทศมนตรี พ.ศ. 2500 ให้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมลงถึง อบต. ด้วย ซึ่ง สน. กร. ได้ชี้แจงว่า ระเบียบดังกล่าว อยู่ในบัญชีระเบียบกฎหมายที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้ว ซึ่งจะได้ดำเนินการให้ต่อไป</p>

<p>5. การหรือการตั้ง งบประมาณเทศบาลแล้วดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดในสถานที่วัดและส่วนราชการ</p>	<p>- สถจ.อำนาจเจริญ ขอหารือในประเด็นดังกล่าวว่าเทศบาลสามารถดำเนินการได้หรือไม่โดยอาศัยระเบียบใด</p> <p>- ผอ. สน. กท. ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พรบ. เทศบาลฯ ม.50 และตามคำสั่งแต่งตั้งศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดของ อปท.และลักษณะของโครงการเป็นไปเพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ โดยให้ สถจ.อำนาจเจริญทำหนังสือหารือมายัง สถ.เพื่อจะได้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรกลับไป</p>
<p>6. ประปาหมู่บ้าน</p>	<p>- ประปาหมู่บ้านขอให้ สถจ.ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เร่งรัด อปท. ที่ได้รับการจัดสรร งบ.ปี 51 เพื่อก่อสร้างระบบประปา ดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ สถ. กำหนด 2. เร่งรัด อปท. ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปา ที่ได้รับการจัดสรร งบ. ในปี 2548-2550 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 3. แจ้งให้ อปท. รายงานผลการดำเนินงานทางระบบเว็บไซต์ 4. ตรวจสอบปัญหาในระบบประปาที่ได้รับการถ่ายโอนหลายแห่งที่ผู้บริหารกิจการเดิมเป็น กำนัน ใหญ่บ้าน ไม่ยินยอมให้ อปท. เข้าไปกำกับดูแล และจัดให้มีการบริหารกิจกรรมตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านพ.ศ. 2548 โดยประสานงานกับอำเภอเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงต่อไป <p>- สถจ.หารือใน 2 ประเด็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การก่อสร้างระบบประปา โดย อปท. ใช้แบบของ กปน. แล้วมีเงินเหลือ อปท. จะสามารถเพิ่มเนื้องานในรายละเอียด ภายในวงเงิน งบ.เดิมที่ได้รับอนุมัติโดยใช้เงินเหลือในคราวเดียวได้หรือไม่ สน.สส.ชี้แจงว่า โดยหลักการให้ อปท. จัดซื้อจัดจ้างไปก่อน หากมีเงินเหลือจ่ายค่อยมาขอใช้ทีหลัง 2. ในสัญญาจ้างระบุนให้มีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบประปา ต่อมา มีหนังสือ สถ.แจ้งให้มีการทดสอบคุณภาพน้ำก่อนการตรวจรับงาน การทดสอบประสิทธิภาพระบบประปาซึ่งระบุนในสัญญาจ้างครอบคลุมถึงการทดสอบคุณภาพน้ำหรือไม่ เพราะเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการปรับผู้รับจ้าง <p>ความเห็นที่ประชุม การทดสอบประสิทธิภาพของระบบประปา ให้หมายความถึงการทดสอบคุณภาพน้ำด้วย</p>
<p>7. ตัวชี้วัดตามแบบประเมิน อปท.ด้านการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>- การนำตัวชี้วัดตามแบบประเมิน อปท. ด้านการบริหารจัดการที่ดีมาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลเพื่อข้อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) ซึ่ง ทจจ.นครนายก มีความเห็นว่าท้องถิ่นใดที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดแล้วไม่น่าจะต้องไปประเมินเพื่อจ่ายโบนัสอีก เพราะน่าจะถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว</p>

	<p>- สน. บค. รับไปพิจารณา</p> <p>1 ประเด็น สดง. ท้วงเรื่องการจ่าย โบนัส ของท้องถิ่นที่มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องกว่า 80% สดง.ขอประสานการปฏิบัติล่วงหน้าในเรื่องการดำเนินการตรวจสอบ สำหรับกลุ่มที่ถูก สดง. ตั้งข้อสังเกตขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และกลุ่มที่ไม่ได้รับการตรวจขอให้ ทจจ. ดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ สดง. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ซึ่งกรมจะได้มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการภายในเร็ววันนี้ โดยกรมจะได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน โบนัสและจะให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้ประเมิน</p> <p>2 ประเด็นการคิดเงินเดือนเพื่อจ่ายโบนัสจะให้คิดรวมเงิน 4% ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่</p> <p>สน. บค. ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวจะได้มีการนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป แต่โดยหลักการแล้วไม่นำเงินเพิ่ม 4% มาคิดเนื่องจากเป็นเงินของ งบประมาณ. ปี 51 แต่การจ่ายโบนัสคิดบนฐานของปี 50</p> <p>7. การตรวจสอบการใช้บัญชีรายชื่อ 74 รายชื่อในการบรรจุแต่งตั้ง สน. บค. จะได้แจ้งให้ ทจจ. ตรวจสอบการใช้ชื่อจำนวน 74 ชื่อว่าได้มีการขอใช้บัญชีดังกล่าวในเขตพื้นที่หรือไม่โดยขอให้ ดำเนินการและส่งกลับ สดง. ภายในวันที่ 7 ม.ค.51 ต่อไป</p>
<p>8. กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>- สดจ. ปิดตानी เสนอที่ประชุมเพื่อให้กรมฯพิจารณาคือ</p> <p>1 อปท. ใน 3 จชต. จะขออนุมัติซื้ออาวุธปืนและขออนุญาตพกพาอาวุธปืนให้ผู้บริหาร อปท. ใช้เพื่อป้องกันทรัพย์สินของ อปท. รวมทั้งขอติดฟิล์มกันกระสุนในรถของ อปท. ได้หรือไม่</p> <p>2 การรายงานผลการเลือกตั้ง ขอเพิ่มจำนวนอาสาสมัครจากเดิมกำหนดไว้ 3 หน่วย/ 1 คน เฉพาะ 3 จชต. ขอเป็น 1 หน่วย/ 1คน ในเรื่องนี้ ผอ.สน.พร.รับไปประสานกับ บ. เนชั่น ต่อไป</p> <p>3 ฝ่าย สดง. พิจารณาเรื่องการบูรณาการการออกตรวจ การประกวดต่างๆ ของกรม อาทิ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การตรวจนิเทศงาน ฯลฯ มีแนวทางที่จะบูรณาการรวมไว้เป็นครั้งเดียวกันได้หรือไม่</p>
<p>9. การใช้บัญชีรายชื่อในการบรรจุแต่งตั้ง</p>	<p>- การตรวจสอบการใช้บัญชีรายชื่อ 74 รายชื่อในการบรรจุแต่งตั้ง สน. บค. จะได้แจ้งให้ ทจจ. ตรวจสอบการใช้ชื่อจำนวน 74 ชื่อว่าได้มีการขอใช้บัญชีดังกล่าวในเขตพื้นที่หรือไม่โดยขอให้ ดำเนินการและส่งกลับ สดง. ภายในวันที่ 7 ม.ค.51 ต่อไป</p>
<p>10. การจ้างลูกจ้าง</p>	<p>- การจ้างลูกจ้าง โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อติดตาม และประเมินผล (สน. พส.)</p> <p>ฝ่าย ทจจ. เตรียมการในเรื่องของการจ้างลูกจ้าง โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อติดตาม และประเมินผล โดยจะใช้วิธีการจ้างเหมาบริการ, อสจ.</p>

	<p>มอบ ผวจ.ดำเนินการ ควบคุม ปร.ตรี และจะมีสัดส่วนที่ลดลงจากเดิม คือจะใช้เกณฑ์ 1 คน/ 50 อปท. สำหรับส่วนที่เหลือกรมจะได้เฉลี่ยให้ สดจ.ต่อไป สำหรับเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอ อสจ. อนุมัติ และจะได้แจ้งให้ดำเนินการต่อไป</p>
<p>11. การจัดฝึกอบรม อปท.</p>	<p>- การจัดฝึกอบรม อปท. ของ ทจจ. กรณี สดจ. จัดฝึกอบรม ให้นุคลากรท้องถิ่นของบ อปท. ได้หรือไม่ กรณีที่สามารถทำได้ แต่ควรเป็นลักษณะลงทะเบียนดีกว่าขอเงินอุดหนุนและควรให้ อสจ. มอบอำนาจให้ ทจจ. ดำเนินการแทนได้ ทั้งนี้มอบให้ สพบ.พิจารณา ดำเนินการต่อไป</p>

สรุปสาระสำคัญการประชุม มท.

ครั้งที่ 12/2550

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 มท.

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย โดยมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550	<ul style="list-style-type: none">- ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ทำให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติ- สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ มท. จำนวน 82 โครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีบางโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เรียบร้อย และขอให้ดูแล ซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อไปด้วย
2. การสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	<ul style="list-style-type: none">- ขอขอบคุณ ที่ได้อำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 15 - 16 ธ.ค. 50 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดี มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก ถึง 87% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธ.ค.50 ขอให้ พว. ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดตามเป้าที่ตั้งไว้ นอกเหนือจากการรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงแล้ว การรณรงค์ให้ประชาชนเลือกคนดี โดยยึดถือแนวทางการดำเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตย ใช้สันติ มีเหตุมีผล และยอมรับเสียงข้างมาก ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ควบคู่ไปกับการมีสิทธิ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ- ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและอปท. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และไปใช้สิทธิเลือกตั้ง- ฝากดูแลเรื่องของการห้ามจำหน่ายแจกสุรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 18.00 น. ของวันก่อนการเลือกตั้งคือ 22 ธ.ค.50 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันเลือกตั้งคือ 23 ธ.ค.50- สำหรับการจัดยานพาหนะนำพาประชาชน ไปเลือกตั้งนั้น เป็นข้อห้าม เว้นแต่หน่วยงานภาครัฐ อาจสามารถจัดบริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยได้ โดยจะต้องขออนุมัติต่อ กกต.จว. เป็นกรณี ๆ ไป

<p>3. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่</p>	<p>- เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 15 ธ.ค. 50 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีคำสั่งโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมีนโยบาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. หากมีสถานการณ์ที่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลจะใช้พระราชกฤษฎีกาประกาศภาวะฉุกเฉิน ตามความจำเป็นของสถานที่และสถานการณ์2. มุ่งเน้นมาตรการป้องกันเป็นหลัก โดยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ไม่หวังดี ก่อเหตุร้ายขึ้นตั้งแต่ช่วงเลือกตั้ง เทศกาลปีใหม่ จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <p>- ขอให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และจัดทำแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดการชุมนุมประท้วง ภายหลังการเลือกตั้งไว้</p>
<p>4. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- ขอให้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยไม่ควรมีการประกาศเป้าหมายที่เป็นสถิติตัวเลขออกไป ให้เน้นการป้องกันเป็นหลัก มากกว่าคำนึงถึงเป้าหมาย โดยทุกจังหวัดมีข้อมูลอยู่แล้วว่า ถนนเส้นไหน ช่วงเวลาอะไรตลอดจนชนิดของยานยนต์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากในพื้นที่ ก็ขอให้หามาตรการในการป้องกันก่อนการแก้ไข ตามคติที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้”</p>
<p>5. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>- ขอให้ พวจ. ช่วยสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น และหากมีการถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ทางสำนักพระราชเลขานุการจะแจ้งเรื่องให้จังหวัดตรวจสอบ ขอให้จังหวัดใช้ศักยภาพแก้ไขปัญหาและรายงานไปว่าได้ช่วยเหลืออะไรไปแล้วบ้าง</p>
<p>6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>- ในปัจจุบัน ภาคได้ประสบปัญหาอุทกภัย ภาคเหนือประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า ขอให้ยึดนโยบาย อะไรที่สามารถวางมาตรการในการป้องกันได้ ก็ขอให้ดำเนินการ อะไรที่กำหนดไม่ได้ เช่น อุทกภัย ก็ต้องช่วยเหลือกัน ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมการป้องกันไว้เป็นมาตรการแรก การแก้ไขเป็นมาตรการที่สองรองลงไป</p>
<p>7. การอวยพรและมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>- ขอให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย และประหยัด โดยใช้เป็นบัตรอวยพรก็พอเพียง หากจำเป็นต้องใช้ของขวัญก็ขอพระราชทานใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP</p> <p>- ผ่ากให้จังหวัดต่าง ๆ คัดเลือกผู้นำชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมชมงานแสดงศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทำได้อย่างประณีตวิจิตรงดงาม ซึ่งจะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป</p>

8. การเตรียมการรองรับ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.	- จังหวัดจะสามารถตั้งงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดได้ในบางส่วน โดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 - ขอให้จังหวัดเตรียมการในเรื่องดังกล่าวไว้ โดยให้อำเภอจัดประชุมกับชุมชน จัดทำปัญหาความต้องการขึ้นมาเตรียมการจัดทำโครงการไว้ สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ใน Web site ของ สป.มท. ได้ต่อไป
9. การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ	- ขอให้ทุกส่วนราชการ จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา) เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ในช่วงระยะเวลาเลือกตั้ง จนถึงหลังปีใหม่ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชน ให้อำเภอประสาน อปท.ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตลอดจนขอให้ผู้บริหารอยู่ในพื้นที่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วย
10. การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	- ให้พิจารณาจัดทำ/วางเครือข่าย โดยอาศัยผู้นำมุสลิมเป็นแกน ที่สามารถทำงานกับพี่น้องประชาชน เพื่อลดความรุนแรงและคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบ
11. การรักษาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย	- ในการก่อสร้างอาคารสถานที่ สะพาน ขอให้คำนึงถึงและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย เป็นปัจจัยประกอบสำคัญ